



ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

เรื่อง ขอนำนิติกรรมแทนคนไร้ความสามารถ

คดีแพ่งหมายเลขดำที่ พ ๕๖/๒๕๖๑

ด้วย นางธนวัฒน์ บุณนาคน ผู้ร้อง อายุ ๖๗ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๖๙/๙๗ หมู่ที่ ๕ ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของนางสมศรี บุณนาคน ซึ่งศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี ในคดีแพ่งหมายเลขดำที่ พ ๑๒๕/๒๕๕๘ หมายเลขแดงที่ พ ๑๘๐/๒๕๕๘ มีคำสั่งให้นางสมศรี มารดาของผู้ร้องเป็นคนไร้ความสามารถและอยู่ในความอนุบาลของผู้ร้อง ซึ่งปัจจุบันยังคงอยู่ในการอุปการะเลี้ยงดูและอยู่บ้านเดียวกันกับผู้ร้องมาโดยตลอด ก่อนที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานีจะมีคำสั่งให้นางสมศรีเป็นคนไร้ความสามารถและอยู่ในความอนุบาลของผู้ร้องนั้น นางสมศรีได้ยื่นคำร้องต่อศาลจังหวัดธัญบุรี ในคดีแพ่งหมายเลขดำที่ พ ๑/๒๕๕๗ หมายเลขแดงที่ พ ๑๔๗/๒๕๕๗ ขอเป็นผู้จัดการมรดกของนายมณฑิร บุณนาคน ผู้ตายซึ่งเป็นสามีและเป็นบิดาของผู้ร้อง และศาลจังหวัดธัญบุรี มีคำสั่งให้นางสมศรีเป็นผู้จัดการมรดกของนายมณฑิรแล้ว ภายหลังจากที่ศาลจังหวัดธัญบุรีมีคำสั่งให้นางสมศรีเป็นผู้จัดการมรดกของนายมณฑิรผู้ตายแล้ว นางสมศรียังจัดการทรัพย์สินมรดกของนายมณฑิรไม่เสร็จสิ้น ซึ่งทรัพย์สินมรดกที่ยังจัดการไม่เสร็จสิ้นนั้น คือ กรรมสิทธิ์ในห้องชุดเลขที่ ๑๔๕๐/๘๒ ชั้นที่ ๑๒ ตำบลชะอำ (บางควาย) อำเภอชะอำ (นายาง) จังหวัดเพชรบุรี ชื่ออาคารชุด ชุกมล คอนโดมิเนียม ซึ่งนางสมศรีมีกรรมสิทธิ์ร่วมกับนายมณฑิรด้วย เนื่องจากเดิมห้องชุดดังกล่าวนายมณฑิรและนางสมศรีร่วมกันซื้อมาตั้งแต่ปี ๒๕๓๗ ซื้อมาเพื่อใช้เป็นที่พักผ่อนในยามที่เดินทางไปเที่ยวเป็นครั้งคราว ภายหลังจากเมื่อนายมณฑิรเสียชีวิตก็ไม่ได้ใช้เป็นที่พักอาศัยอีกเลยปล่อยให้ร้างว่างเปล่ามาหลายปี มีแต่ภาระค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและค่าใช้จ่ายส่วนกลางในแต่ละปีจำนวนหลายหมื่นบาท ผู้ร้องเห็นว่าหากปล่อยให้ร้างไว้มีแต่จะมีภาระค่าใช้จ่ายมากขึ้น ประกอบกับปัจจุบันมีผู้สนใจที่จะซื้อกรรมสิทธิ์ในห้องชุดดังกล่าวในราคาที่เหมาะสม ซึ่งผู้ร้องเห็นว่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าที่จะปล่อยให้ร้างให้เสื่อมราคาและมีแต่ภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เพื่อนำเงินที่ขายมาเป็นค่าใช้จ่ายในการอุปการะเลี้ยงดูและค่ารักษาพยาบาลของนางสมศรี และนำเงินที่ได้ไปลงทุนในด้านอื่นให้กับนางสมศรีซึ่งจะเป็นประโยชน์มากกว่า แต่เนื่องจากนางสมศรีเป็นคนไร้ความสามารถไม่สามารถขายเฉพาะส่วนกรรมสิทธิ์ห้องชุดดังกล่าวได้ ผู้ร้องจึงมีความจำเป็นต้องยื่นคำร้องต่อ ขอศาลให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้ร้องในฐานะผู้อนุบาลทำนิติกรรมขายเฉพาะส่วนกรรมสิทธิ์ในห้องชุดดังกล่าวเสียก่อน ด้วยเหตุดังกล่าวผู้ร้องจึงมีความจำเป็นต้องยื่นคำร้องต่อศาล ขอให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้ร้องทำนิติกรรมขายเฉพาะส่วนกรรมสิทธิ์ห้องชุดเลขที่ ๑๔๕๐/๘๒ ชั้นที่ ๑๒ ตำบลชะอำ (บางควาย) อำเภอชะอำ (นายาง) จังหวัดเพชรบุรี แทนผู้ไร้ความสามารถ ผู้ร้องไม่เป็นบุคคลต้องห้ามตามกฎหมาย ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ และไม่เคยถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลายแต่ประการใด

ศาลนัดไต่สวนคำร้องในวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา หากผู้ใด  
ประสงค์จะคัดค้านประการใด ให้ยื่นคำคัดค้านต่อศาลก่อนวันนัด ตรวจสอบคำร้องขออุทธรณ์ที่ผู้อำนวยการ  
สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

  
(นายอารี อารยวัฒนกุล)  
ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี